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บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่ ไดสงเอกสารแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการไมเขารวมประมูลใบอนุญาตให

ใชคลื่นความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz โดยระบุวา คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา

บริษทัฯ ไมควรเขารวมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz ที่จะจัด

โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561

น้ี

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษทั (รวม) บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่ กลาววา ตามที่ บริษทัฯ

เคยแจงวา คณะผูบริหารไดพิจารณาที่จะไมเขารวมประมูลคลื่น 1800 MHz ที่จะมีขึ้นนัน้ ลาสุด วันน้ี ไดมีการสง

เอกสารถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อชีแ้จงแกนักลงทุน และขอยํ้าวาการพิจารณาดังกลาวไดเป็นไปอยาง

รอบคอบโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคาและนักลงทุน ซึ่งจะไมทําใหบริษทัเสียโอกาสแตอยางใด รวมทัง้

จะไมสงผลกระทบตอการแขงขันในตลาดของทรูมูฟ เอช เน่ืองจากปริมาณคลื่นที่มีอยูของทรูมูฟ เอช ยังมากเพียง

พอที่จะรองรับลูกคาที่จะเติบโตขึ้นไดกวาเทาตัวในอนาคต อีกทัง้การตัดสินใจของคณะผูบริหารที่จะไมเขารวม

ประมูลคลื่น 1800 นัน้ยังสอดคลองกับรายงานจากบริษทัที่ปรึกษาภายนอกที่วาจางมาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและ

ความคุมคาในการลงทุนจากการประมูลคลื่นอีกดวย
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